

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3870/UBND-XD1

V/v xử lý vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường của Công ty
TNHH Khoa học kỹ thuật
Texhong Liên hợp Việt Nam

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Liên quan đến vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Liên hợp Việt Nam tại dự án Nhà máy vải không dệt tại KCN Texhong Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh theo phản ánh của Báo Thanh niên ngày 13/5/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 3457/UBND-XD1 ngày 22/5/2019 báo cáo chi tiết về dự án, vi phạm của Chủ đầu tư, kết quả xử lý của tỉnh Quảng Ninh đối với các vi phạm tại dự án (văn bản số 3457/UBND-XD1 gửi kèm theo).

Thực hiện văn bản số 2374/BTNMT-TCMT ngày 23/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh khẩn trương thực hiện các yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Liên hợp Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả như sau:

1. Dự án Nhà máy vải không dệt được Ban quản lý Khu kinh tế cấp Giấy CNĐKĐT chứng nhận lần đầu ngày 30/11/2018, địa điểm thực hiện dự án tại KCN Texhong Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Chủ đầu tư là Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Liên hợp Việt Nam.

Sau khi được cấp Giấy CNĐKĐT, trong khi chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định (phê duyệt quy hoạch chi tiết; thẩm định, phê duyệt thiết kế; ĐTM; giấy phép xây dựng,...), Công ty đã triển khai thi công các hạng mục công trình. Các ngành chức năng của tỉnh phát hiện vi phạm của Chủ đầu tư và đã lập Biên bản ngày 08/4/2019 yêu cầu dừng thi công. Tại buổi làm việc trực tiếp với chủ đầu tư dự án và doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng KCN là Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam ngày 09/4/2019, UBND tỉnh đã yêu cầu đơn vị dừng ngay mọi hoạt động xây dựng không phép, nghiêm túc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Ngày 02/5/2019, Chủ đầu tư dự án có văn bản số 2019-11/THLH-0502 báo cáo đã dừng mọi hoạt động thi công xây dựng công trình thuộc dự án.

Ngày 14/5/2019, Liên ngành của tỉnh đã kiểm tra thực tế tại hiện trường và ghi nhận Chủ đầu tư đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đã dừng toàn bộ việc thi công xây dựng tại khu vực dự án...; xung quanh dự án không có